

10 Lời Chúa Là Đồ Ăn Của Tôi

“Ground Zero” by Zac Poonen

www.cfcbangalore.com

1 Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời. Nó được viết bởi con người dưới sự thần cảm của Đức Thánh
2 Linh. Nó ban cho tôi sức mạnh để là một người chiến thắng trong trận chiến chống lại Satan và ban
3 cho tôi sức mạnh để đối diện với mọi hoàn cảnh cả bây giờ và trong tương lai.

4
5 Sau khi đã tạo ra cả mớ hỗn độn trong cuộc đời mình, nhiều người nghĩ...“Giá như tôi có thể được
6 làm lại cuộc đời từ đầu.” Và chính xác thì đây là cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho từng con người
7 đến cùng với Ngài khi Chúa nói, “Con có thể được tái sinh (sinh lại).” Trong sách 1 Phi-ê-
8 rơ chương 1 câu 23 nói ban đầu Lời Chúa làm gì bên trong tôi. Lời Kinh thánh nói rằng: “Tôi đã được
9 tái sinh...chẳng phải bởi hạt giống tiêu tan đi nhưng là hạt giống bất tử...là lời sống và hằng còn
10 của Đức Chúa Trời.”

11
12 Hãy cứ thử nghĩ, nếu tôi có thể bắt đầu lại cuộc đời mới như một đứa nhỏ và chưa hề có ghi chép
13 nào về thất bại quá khứ của tôi...mọi thất bại đều đã được gột sạch. Điều đó có nghĩa tôi được tái
14 sinh. Tôi được sinh ra lần thứ hai và quá khứ đã được gột sạch. Và liên quan đến ước muốn tôi
15 có...”Tôi ước tôi có thể được làm lại cuộc đời”...Chúa nói: “Ta có thể làm thành điều ấy.” Đó chính
16 là điều xảy ra khi tôi tiếp nhận Đấng Christ vào trong cuộc đời mình.

17
18 Sách thứ nhất Phi-ê-rơ nói rằng lần được sinh ra mới này diễn ra qua một “hạt giống” giống như sự
19 sinh ra theo sinh học của tôi cũng bắt đầu với hạt giống của cha tôi. Lời Đức Chúa Trời giống như
20 một hạt giống mang đến một lần sinh ra mới trong thuộc linh...Theo cách nào? Tôi tin vào lời đó.
21 Tôi đáp ứng lại với lời Chúa nói rằng Đấng Christ đã chết cho tội lỗi của tôi. Tôi chấp nhận lời Đức
22 Chúa Trời nói rằng tôi là một tội nhân. Tôi tin rằng Đấng Christ đã phục sinh sau khi chết và tôi
23 được tái sinh. Tôi tiếp nhận Đức Thánh Linh bởi đức tin. Vì đó là lời hứa của Đức Chúa Trời. Nhờ
24 Lời Đức Chúa Trời tôi đã bước đến một mối quan hệ mới cùng với Chúa.

25
26 Và sau đó sách thứ nhất Phi-ê-rơ tiếp tục nói...và bây giờ tôi là một trẻ mới được sinh ra...vẫn
27 chính là lời Đức Chúa Trời như hạt giống rơi vào trong lòng tôi và mang tôi đến sự sống...cũng
28 chính Lời Chúa giờ trở thành “sữa” thuộc linh cho một đứa trẻ mới sinh ra. Trong sách thứ nhất Phi-
29 ê-rơ chương 2 câu 2 nói: “Giống như một đứa trẻ mới sinh khát sữa là Lời Đức Chúa Trời, hầu cho
30 tôi có thể được lớn lên trong sự cứu rỗi.” Một đứa trẻ mới sinh ra cần lớn lên...và Đức Chúa Trời đã
31 ban cho không chỉ sự tha tội để đưa tôi lên thiên đàng mà Ngài còn muốn tôi lớn lên trong sự cứu
32 rỗi...để càng lúc càng được cứu khỏi mọi sự bại hoại có trong bản chất mà tôi thừa hưởng từ A-
33 đam, người cha đầu tiên...sự ích kỷ...sự kiêu ngạo...ngạo mạn...cay đắng...ghen tị...bất khiết và
34 gian ác. Tôi cần được cứu khỏi mọi điều ấy. Chúng không biến mất sau giây lát tôi được tái sinh.
35 Khi tôi được tái sinh, nó giống như một cuộc sống mới. Và cuộc sống mới đó có tiềm năng để chiến
36 thắng tất cả những thói xấu nhưng tôi còn cần phải lớn lên...giống như một đứa bé khi được sinh ra,
37 nó có tiềm năng để lớn lên và trở thành một người trưởng thành khỏe mạnh. Nhưng nó sẽ không lớn
38 lên trong tôi trừ khi tôi ăn đồ ăn và uống sữa của nó. Điều ấy cần phải được bón và cần phải được ăn
39 nếu như muốn lớn lên. Khi tôi đến trong đức tin trong Đấng Christ tôi giống như một đứa trẻ. Nếu
40 tôi muốn phát triển thuộc linh thì tôi sẽ cần “thức ăn” cho linh hồn tôi. Lời Đức Chúa Trời là “thức
41 ăn” Chúa ban cho linh hồn tôi.

42
43 Một sai lầm nhiều người mắc phải đó là họ nghĩ rằng những tội lỗi của họ đã từng được tha và họ
44 nhận lãnh Đức Thánh Linh thì không còn gì nữa...tất cả chỉ thế thôi! Không, còn có hơn thế rất
45 nhiều. Tôi vừa được sinh ra. Có thể nào tôi nói: “Một khi đứa trẻ được sinh ra trong cuộc đời
46 này...thì tất cả chỉ có như vậy! Không còn gì hơn nữa cho đứa trẻ.” Nếu một đứa bé bị bỏ lại một

10 Lời Chúa Là Đồ Ăn Của Tôi

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

47 mình nó sẽ chết. Trên thực tế một trong những điều đầu tiên một đứa trẻ làm ngay khi nó vừa được
48 sinh ra đó là khóc. Từ chính ngày đầu tiên ấy, nó khát sữa.

49

50 Giống như vậy, một người thực sự lạnh mạnh thì khóc xin lời Đức Chúa Trời...để Ngài bón cho anh
51 ấy hay chị ấy bằng Lời của Ngài. Nếu một đứa bé không khóc lên giống như vậy thì có gì đó không
52 ổn. Có thể đứa bé đó bị bệnh hoặc sắp chết. Những đứa trẻ khỏe mạnh sẽ luôn khóc đòi sữa...và nếu
53 tôi là người lạnh mạnh tôi cũng sẽ khóc đòi ăn Lời Chúa. Kinh thánh nói trong sách 1 Phi-ê-rơ “Như
54 những đứa bé mới sinh, khát...” Như vậy, cần phải có một khát khao rất lớn trong tôi mong ước sữa
55 từ Lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời là “sữa” giúp tôi lớn lên trong sự cứu rỗi.

56

57 Ngay từ ban đầu của Kinh thánh có một bức tranh đẹp đẽ của điều này. Trong sách Sáng thế ký
58 chương 1, trái đất ở trong một tình trạng hỗn độn. Kinh thánh nói rằng “đất là vô hình”...“trống
59 không”...“sự mờ tối.” Đó cũng là tình trạng của loài người cách xa khỏi Đức Chúa Trời...vô
60 hình...trống không...và mờ tối. Đó là tình trạng của tôi khi tôi còn ở trong tội lỗi. Và làm thế nào
61 Đức Chúa Trời đã thay đổi thế giới hỗn độn, vô hình, trống không, mờ tối và khiến nó trở thành một
62 thế giới đẹp đẽ kết thúc ở phần cuối chương 1 sách Sáng thế ký có nói: “thấy điều này là tốt lành?”
63 Đức Chúa Trời đã thực hiện điều ấy như thế nào? Có hai điều quan trọng cần thấy trong Sáng thế ký
64 chương 1. Trước tiên Sáng thế ký nói rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên đất...tất cả
65 công việc của Đức Chúa Trời bắt đầu với việc Đức Thánh Linh vận hành trên hoàn cảnh hỗn độn và
66 cố gắng chuộc lại nó...cố gắng giải quyết một vấn đề. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

67

68 Điều thứ hai đó là Lời Chúa được phán ra. Thánh Linh Chúa hành động và Lời Chúa được phán ra.
69 Hai điều này luôn đồng làm việc với nhau...Thánh Linh của Chúa và Lời Chúa. Lời Chúa đã nói gì?
70 “Phải có sự sáng.” Đó là một lời và ngay sau khi lời đó được phán ra từ miệng Đức Chúa Trời thì sự
71 sáng bước đến. Một lần nữa Lời Chúa phán: “Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ
72 nước cách với nước”...và các tầng trời được tạo dựng. Sau đó Chúa phán “Những nước ở dưới trời
73 phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy”...và đất đã được tạo dựng. Mỗi
74 khi Lời Chúa được phán ra...vào ngày thứ nhất...ngày thứ hai...ngày thứ ba...thì đều có điều gì đó
75 xảy ra. Sự hỗn độn được thay đổi trở nên có trật tự và đẹp đẽ. Toàn bộ trái đất chưa được biến đổi
76 chỉ trong một ngày mà phải mất 6 ngày. Đức Chúa Trời có thể biến hóa nó chỉ trong một tích tắc
77 nếu Ngài muốn...Ngài có thể tạo nên một trái đất tươi đẹp chỉ trong một tích tắc, nhưng Ngài cố
78 dạy tôi điều gì đó ở đây...và đó là công việc Chúa làm diễn ra từ từ...ngày qua ngày. Mỗi ngày
79 Ngài muốn làm gì đó với tôi để loại bỏ mớ hỗn độn...để loại bỏ sự tối tăm...để loại bỏ sự vô
80 hình...loại bỏ sự khác biệt với Đấng Christ trong cuộc đời tôi.

81

82 Trong thư thứ nhì Cô-rinh-tô chương 4 câu 16 nói: “Con người bên trong chúng ta được đổi mới
83 mỗi một ngày.” Vào ngày đầu tiên cần có điều gì đó thay đổi và vào ngày thứ hai cần có gì đó thay
84 đổi và vào ngày thứ ba có gì đó cần thay đổi...và xuyên suốt cả cuộc đời Chúa muốn biến đổi tôi
85 từng chút từng chút một cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời tôi là lúc Chúa có thể nói: “Ta đã có
86 thể hoàn thành công việc bên trong con...và nó rất tốt.”

87

88 Và giờ điều đáng buồn đó là...với rất nhiều người điều này không xảy ra vì họ không đáp ứng lại
89 với Đức Chúa Trời. Trong chương 1 sách Sáng thế ký khi Lời Chúa được phán ra, trái đất đã đáp
90 ứng lại và có gì đó xảy ra. Vì vậy, nếu tôi đáp ứng lại với Lời Chúa khi nó bước vào lòng tôi thì
91 chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra trong cuộc đời tôi. Nếu tôi tiếp nhận Lời...nếu tôi tin Lời...nếu tôi
92 vâng theo Lời...thì chắc chắn sẽ có gì đó xảy ra giống như tôi đã đọc trong Sáng thế ký chương 1.
93 Mỗi một ngày có điều gì đó xảy ra và Đức Chúa Trời nói rằng điều ấy là tốt lành. Và ý muốn của

10 Lời Chúa Là Đồ Ăn Của Tôi

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

94 Chúa cho tôi đó là mỗi ngày tôi cần tiếp nhận chút ít Lời Chúa vào trong lòng mình là điều sẽ sinh
95 ra sự thay đổi trong đời sống của tôi. Vì thế điều quan trọng nhất với tôi là hàng ngày tiếp nhận lời
96 Chúa....còn hơn cả đồ ăn cho tôi.

97
98 Một lần Chúa Jêsus đối diện với cám dỗ trong nơi hoang vu. Ngài đã kiêng ăn trong 40 ngày. Và ma
99 quỷ đến với Chúa Jêsus và nói cùng Chúa “Tại sao ngươi không biến đá trở thành bánh? Ngươi
100 đang đói...ngươi sẽ chết nếu không ăn.” Đúng là như vậy...nếu tôi không ăn trong 40 ngày và tiếp
101 tục như thế thì có khả năng tôi cũng chết. Chúa Jêsus đáp lại khi nói rằng quan trọng hơn là cần tiếp
102 nhận Lời Chúa hơn là đồ ăn (sách Ma-thi-ơ chương 4 câu 4). “Loài người không chỉ sống nhờ bánh
103 nhưng còn nhờ mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Ngài nói về điều quan trọng hơn đó là cần tiếp
104 nhận Lời Chúa thậm chí còn cả ăn đồ ăn. Có bao nhiêu người tin điều ấy...những người nói: “Với
105 tôi tiếp nhận Lời Chúa cho linh hồn mình mỗi ngày còn quan trọng hơn là nhận đồ ăn cho thân thể
106 tôi.”

107
108 Tất cả mọi người biết giá trị của đồ ăn cho thân thể...cho sức khỏe tốt và được vui vẻ. Vậy tại sao
109 nhiều người không vui thích với Lời Chúa như vậy? Có lẽ bởi vì họ không hiểu được giá trị của Lời
110 Chúa. Giống như một đứa trẻ đôi khi không hiểu giá trị của đồ ăn. Nếu tôi bảo chúng ăn mà chúng
111 không ăn. Nếu tôi bảo chúng uống mà chúng không uống thì đôi khi các bà mẹ, ông bố cần phải ép
112 chúng ăn. Giống như vậy, đôi lúc cũng giống với con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng một khi tôi
113 hiểu Lời Chúa là “đồ ăn” khiến tôi khỏe và lành mạnh và khiến tôi chiến thắng trên Satan (nếu tôi
114 phục dưới Lời Chúa) cuộc đời của tôi sẽ được biến hóa từ hỗn độn trở nên đẹp đẽ. Nó có thể biến
115 đổi cả cuộc đời tôi.

116
117 Hãy làm quyết định ngày hôm nay đọc Lời Chúa. Hãy tin và vâng theo.